



ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด  
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดีอาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.  
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดีอาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ จำนวน ๗ รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ ๘๔๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์เข้าสู้อราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

๑.๑ ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้อราคาจะติดต่อขอดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดทั้ง ๗ รายการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

**โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้อราคาได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่าในกรณีใดๆ**

๑.๒ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้อราคา ในวันทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. ดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส. และต่อหน้าผู้สู้อราคาที่มีอยู่

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สู้อราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สินที่จะขาย คณะกรรมการขายทอดตลาด อาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายนั้นๆออกจากการขายทอดตลาดได้และสำนักงาน ป.ป.ส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้สู้อราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้สู้อราคาสูงสุด รายการใดแล้วผู้นั้นจะต้องชำระเงินในรายการนั้นทันที หรือชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ในกรณีที่ราคาประมูลของทรัพย์สินมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะออกใบรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน ส่วนราคาที่เหลือผู้สู้อการายนั้นจะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันขาย **และทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชำระราคาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันขาย**

/หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้น...

หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ป.ป.ส. จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๕. กรณีทรัพย์สินที่ขายมีราคาเริ่มต้นหรือราคาทีคณะกรรมการตกลงจะขาย มีราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไป ผู้ซึ่งจะมีสิทธิเข้าสู่อำนาจในกรณีนี้ต้องนำแคชเชียร์เช็คจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาเริ่มต้นมาวางเป็นประกันก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะเข้าสู่อำนาจ และเมื่อขายทรัพย์สินได้แล้วให้ถือว่าแคชเชียร์เช็คของผู้ซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา

**๖. สำนักงาน ป.ป.ส. ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพย์สินรายการใดๆตามประกาศออกจากการขายก่อนการขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เพื่อให้การขายเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น**

๗. การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีค้างชำระในการโอนกรรมสิทธิ์รถ ผู้ซื้อต้อง ขนย้ายทรัพย์สินภายใน ๗ วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ ยังไม่ได้ขนย้ายไป ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

อนึ่ง การเข้าสู่อำนาจในครั้งนี้ ผู้สู่อำนาจทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สู่อำนาจประสงค์จะเข้าสู่อำนาจในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู่อำนาจ ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู่อำนาจในนามตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.oncb.go.th](http://www.oncb.go.th) /ข่าวขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจโท

(สุรศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์)

ประธานคณะกรรมการขายทอดตลาด

บัญชีแนบท้าย  
ประกาศ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดีอาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.  
เรื่อง ขยายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน			ปิดทะเบียน	ภาษีค้าง	หมายเหตุ
	ชนิด/ประเภท	ยี่ห้อ	หมายเลขทะเบียน			
๑	รถแทรกเตอร์	คูโบต้า	ตค-765 สมุทรปราการ			
๒	รถแทรกเตอร์	ฟอร์ด	ฉบ๙๖๙๙๒๒๔๘			หมายเลขเครื่อง
๓	รถแทรกเตอร์	ฟอร์ด	OK๑๗BC๖๖๔๑๒			หมายเลขเครื่อง
๔	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	อีซูซุ	บพ-๕๙๖๐ ราชบุรี			
๕	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	อีซูซุ	บย-๕๓๗๕ ราชบุรี			
๖	รถจักรยานยนต์	ฮอนด้า	คขท-๘๙๐ ราชบุรี			
๗	รถจักรยานยนต์	ฮอนด้า	คคจ-๕๕๕ ราชบุรี			